

พม.จับมือเน็ตฯ จัดประชุม 'สตรีอาเซียน' หวังแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำทางเพศอย่างยั่งยืน

เร่งลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ ทั้งระดับอาเซียนและนานาชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จับมือศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมกลุ่มสตรีอาเซียน ระหว่างวันที่ 3-4 ต.ค. นี้ ที่โรงแรมอิมบิส สไลด์ กรุงเทพฯ ข่าวสาร เวียงใต้ โดย รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานจัดเตรียมงานประชุมปฏิบัติการกลุ่มอาเซียน กล่าวว่า ค่านิยมแบบดั่งเดิมที่ถูกปลูกฝังมาอย่างยาวนานทำให้ผู้หญิงได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม ซึ่งแฝงอยู่ในสังคมจนเกิดความเคียดแค้น และกลายเป็นความเหลื่อมล้ำทางเพศและฝังอยู่ในหลากหลายวัฒนธรรม ส่งผลให้ผู้หญิงถูกตีกรอบในการกำหนดบทบาท ทั้งที่ผู้หญิงมีการเรียนรู้พัฒนาตัวเองจนมีศักยภาพหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

ในวันนี้ผู้หญิงยังไม่ได้รับการยกย่องตามที่ควรจะเป็น เนื่องจากค่านิยมและแนวปฏิบัติดังกล่าว คนทั่วโลกถูกสอนมาตั้งแต่เกิด ให้มองค่านิยมแบบดั่งเดิมต่อผู้หญิงเป็นเรื่องปกติ จนทำให้คนทั่วโลกถูกหล่อหลอมให้ยอมรับและเชื่อโดยปราศจากเงื่อนไข เราไม่เคยตั้งคำถามว่ามันเป็นเรื่องถูกต้องและเป็นธรรมหรือไม่ ในเรื่องความเสมอภาคทางเพศ เชื่ออย่างไม่กังขาว่าผู้หญิงเป็นดั่งที่ถ้อยคำเหล่านั้นกล่าว เพราะถูกสอนมาเช่นนั้น ในทุกวันนี้จะเห็นว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ และต่อสู้อย่างหนักที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ คุณสมบัติทางสังคมของผู้หญิง เพื่อไม่ให้ถูกลดโทษจากสังคม ขณะเดียวกันจะท้ออย่างไรให้ผู้หญิงได้รับการยกย่อง

สาเหตุที่ผู้หญิง มักถูกปฏิบัติอย่างมีอคติ เพราะทุกฝ่ายปล่อยให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และถูกสอนให้เชื่อมาโดยตลอดว่า ความไม่เป็นธรรมดังกล่าวเป็นไปตามธรรมชาติและเป็นเรื่องปกติที่สามารถพบเห็นได้



รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ

ทั่วไปไม่ว่าสังคมไหนก็มองว่าผู้หญิงเป็นคนไร้เหตุผลและเจ้าอารมณ์ ซึ่งการสอนเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่เรามีชีวิตจนเติบโต จึงทำให้ความเหลื่อมล้ำทางเพศ นอกจากไม่สามารถขจัดได้หมด ยังขยายวงกว้างยิ่งขึ้น จนถูกฝังรากลึกทำให้ผู้หญิงได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาตลอดและได้รับการปฏิบัติด้วยอคติมายาวนานอย่างไม่เห็นวันที่จะสิ้นสุด

รศ.ดร.จุรี กล่าวว่า การสอนเรื่องความเท่าเทียมกันของชาย หญิง ต้องเริ่มต้นจากโรงเรียน สถาบันครอบครัว เริ่มปลูกฝังค่านิยมกับเด็กตั้งแต่วัยประถมเริ่มเรียนหนังสือและต้องชี้ให้เห็นถึงปัญหาค่านิยมเกี่ยวกับผู้หญิงที่แฝงอยู่ในบทเรียน และแนวปฏิบัติในสถานศึกษาต่าง ๆ แบบผิด ๆ ในอดีต และชี้ให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำทางเพศเป็นปัญหาในระดับโลกที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จากความมุ่งมั่นในการติดตาม และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในระดับภูมิภาค พบว่ายังเกิดความเชื่อผิด ๆ มากมาย ที่แฝงตัวในบทเรียนของเด็ก ทั้งการใช้ภาษา และภาพประกอบต่าง ๆ ส่งผลให้เด็กซึมซับเรื่องราวต่อเนื่อง โดยไม่ตั้งข้อสงสัยต่อค่านิยมเชิงลบดังกล่าวเลย จึงจำเป็นต้องเริ่มจากโรงเรียนประถมและมัธยม เพื่อตอกย้ำและขบประเด้นปัญหานี้ให้เห็นชัดเจน

เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืน การประชุมกลุ่มสตรีอาเซียนครั้งนี้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ด้านสตรีศึกษาจากทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนร่วมเสวนาและระดมความคิดร่วมกันว่าปัญหาดังกล่าวจะช่วยกันแก้ไขได้อย่างไร โดยผู้เชี่ยวชาญต้องวิเคราะห์และวิพากษ์แบบเรียนจากทุกประเทศ ซึ่งเป็นแบบเรียนที่เยาวชนศึกษาและอ่าน จำต้องและนำติดตัวไปในที่ต่าง ๆ ผลการระดมสมองครั้งนี้จะนำมาผลิตเป็นเนื้อหาและสร้างเครื่องมือการสื่อสารที่ทันสมัยสอดคล้องกับยุคปัจจุบันเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย และทุกสาขาอาชีพ ให้เห็นถึงปัญหาที่ไม่ถูกต้องและถูกฝังเป็นรากลึกมานาน ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อผู้หญิงเพศแม่เสียใหม่ โดยหวังว่าเครื่องมือที่นำมาใช้จะทำให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเพศลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และความคาดหวังสูงสุดของคณะทำงานคือ ต้องการให้ผู้คนตระหนักว่า หญิงและชายเท่าเทียมกัน และช่องว่างระหว่างเพศควรต้องหมดไป

นอกจากนี้ รศ.ดร.จุรี ยังย้ำด้วยว่า ความเหลื่อมล้ำทางเพศไม่ใช่ประเด็นของแต่ละท้องถิ่นและการจะลดช่องว่างได้ต้องเกิดจากความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกประเทศ จึงเกิดสมมติสัญญามากมายที่ถูกเขียนขึ้นโดยองค์กรสากลเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ส่วนกลุ่มสตรีอาเซียน ก็ได้มีการรวมตัวกัน เพื่อพูดคุยถึงปัญหา และหาแนวทางการแก้ปัญหาในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทำได้และควรทำ โดยจะมีการวิเคราะห์บริบทต่าง ๆ เพราะเด็กเล็กถูกปลูกฝังค่านิยมแบบผิด ๆ ซึ่งการวางแผนงานในครั้งนี้จะมีการดำเนินงานอย่างรอบคอบ และด้วยความร่วมมืออย่างจริงจัง และจริงจังจากนานาประเทศในอาเซียน โดยหวังว่าโลกใบนี้จะโหดร้ายน้อยลง และเป็นมิตรกับผู้หญิงมากขึ้น เพื่อให้ผู้หญิงก้าวไปข้างหน้าได้เต็มศักยภาพและสร้างสรรค์โลกร่วมกันกับผู้ชาย.